

สรุปรายงานการเยือน
เนการาบรูไนดารุสซาลาม
ของคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
นำโดย
นายจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

.....

จากที่ได้นำคณะเดินทางเยือนเนการาบรูไนดารุสซาลาม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาแล้ว คราวนี้ นายจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้นำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมสื่อมวลชน รวม ๑๕ คน เดินทางไปเยือนเนการาบรูไนดารุสซาลาม ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ภายใต้โครงการเยือนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาในกลุ่มอาเซียน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐสภาไทยกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติบรูไน และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์การเยือน การเดินทางเยือนบรูไนครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการเยือนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาในกลุ่มอาเซียนของรัฐสภาไทย ซึ่งได้จัดศึกษาดูงานประเทศในกลุ่มอาเซียน ๙ ประเทศ เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐสภาไทยกับรัฐสภาประเทศสมาชิกอาเซียนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้ บรูไนเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศหนึ่งการเดินทางเยือนครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีให้ข้าราชการรัฐสภาของไทยและบรูไน ได้ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับประเทศชาติและประชาชนของประเทศทั้งสอง

กิจกรรมสำคัญระหว่างการเยือน

การเยือนครั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติบรูไน ซึ่งฯพณฯ เปฮิน จูดิน (His Excellency Pehin Dato Haji Awang Judin bin Haji Asar) เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง (Clerk I to the Legislative Council of Brunei Darussalam) และ ฯพณฯ ดาโต๊ะ ซาลิม (His Excellency Dato Awang Haji Salam bin Abd Momin) เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง (Clerk II to the Legislative Council of Brunei Darussalam) และนางโรส อามินะห์ (Mrs. Rose Aminah) รองเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (Deputy Clerk to the Legislative Council of Brunei Darussalam) พร้อมคณะข้าราชการระดับสูงสำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติบรูไน ได้ให้การต้อนรับและจัดบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภานิติบัญญัติ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่สำคัญเช่น การปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนกิจการของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งทั้งไทยและบรูไนมีแนวทางที่แตกต่างกัน การเตรียมการพร้อมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติบรูไนในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๔

(34TH AIPA General Assembly) ในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ที่จะถึงนี้ ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติบรูไน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกสมาชิกรัฐสภาอาเซียน(AIPA) เมื่อปี ๒๕๕๓



นอกจากนี้ นายอภิชาติ เพชรรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ซึ่งมีภารกิจในการประชุมระหว่างประเทศซึ่งบรูไนเป็นเจ้าภาพในช่วงที่คณะเดินทางไปเยือน แต่กรุณาให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น ทั้งเล่าถึงบรรยากาศการประชุมระหว่างประเทศที่กำลังดำเนินขึ้นที่บรูไนขณะนี้ ล้วนเป็นการประชุมที่มีผลสำคัญต่ออาเซียนทั้งสิ้น อาทิ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๖ มีวาระการประชุมที่หลากหลายทั้งความมั่นคงและเศรษฐกิจ บรูไนในฐานะประธานอาเซียนทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะประเด็นท้าทายเรื่องทะเลจีนใต้ที่ไม่ต้องการให้ประเทศภายนอกมาแทรกแซงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกอาเซียนได้ มีการเสนอแนวทางร่วมกันเป็นมาตรการป้องกันและมาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าในอินโดนีเซีย เอกอัครราชทูตฯ มีความเห็นว่าการมีมาตรฐานการศึกษาค่อนข้างดีและเปิดกว้าง โดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของชาวบรูไนเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงถึงความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดี



คณะได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของบรูไน ประกอบด้วย เขตอุตสาหกรรมน้ำมัน (Base Drills Oil) เมืองซีเรียซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญที่ทำให้บรูไนมีฐานะทางเศรษฐกิจระดับสูงในปัจจุบัน ศูนย์แสดงการค้นพบแก๊สและน้ำมัน (Oil & Gas Discovery Centre) อนุสรณ์สถานพันล้านบาเรล (Billionaire Barrel Monument) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกการขุดพบน้ำมันและผลิตได้ครบหนึ่งพันล้านบาเรล



อีกด้านหนึ่งคณะได้เยี่ยมชมและศึกษาวิถีชีวิตของลิงจมูกยาว (Proboscis Monkey) สัตว์พื้นเมืองที่อยู่อาศัยเพียงแห่งเดียวในโลกในพื้นที่อันสมบูรณ์บนเกาะบอร์เนียวนี้



คณะได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบรูไน



จากนั้นได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนา ได้แก่ มัสยิดโอมาร์ อาลี ไชฟุดดินและมัสยิดจาเม อาร์ ฮัลซานัล โบลเกียท์ ซึ่งขณะนี้บรูไนกำลังเตรียมความพร้อมต้อนรับเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป



